

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Tân Đề (Vũ Thư).



Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tặng quà lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Nghìn (Quỳnh Phụ).



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng quà lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu La Tiến (Hưng Hà).

nhân viên lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Triều Dương và cầu Tân Đề duy trì trực 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần thực hiện các biện pháp kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh theo đúng quy định và chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng liên ngành tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng cùng tinh thần vượt khó của lực lượng liên ngành. Đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát chặt chẽ nhưng nguy cơ dịch xâm nhập vẫn rất cao, vì vậy lực lượng liên ngành tại các chốt kiểm soát dịch đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh.

Thời gian tới, dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân viên các lực lượng liên ngành tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chỉnh thị số 16/CT-TTg và Công điện số 1063/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh; không tiếp nhận công dân ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16

của Thủ tướng Chính phủ về tỉnh. Tùy tình huống cụ thể phải xử lý linh hoạt người và phương tiện ra, vào tỉnh nhưng tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch. Kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp cố tình hợp lý hóa giấy tờ, phương tiện ưu tiên để vào tỉnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng liên ngành phải bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, giữ gìn sức khỏe và sự an toàn của mỗi cá nhân. Các địa phương và các ngành chức năng quan tâm hơn nữa đến lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch; quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị và cộng đồng phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã tặng quà lực lượng liên ngành đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Sáng ngày 30/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đề (Vũ Thư), cầu Nghìn (Quỳnh Phụ) và cầu sông Hóa (Thái Thụy).

Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt với số lượng người, phương tiện từ tỉnh ngoài biên giới qua lại địa bàn, nhất là

các trường hợp người từ những vùng có dịch trở về địa phương có chiều hướng tăng, hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid-19 chính là một trong những biện pháp quyết liệt và hiệu quả nhằm kịp thời đáp ứng tình hình thực tế và chủ động ngăn chặn từ xa nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Tại các chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đề, cầu Nghìn và cầu sông Hóa, các lực lượng duy trì trực 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần, đặc biệt là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tinh thần dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, những yếu tố nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh rất cao, đồng chí đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực khác biệt vượt khó và tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt.



Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng quà lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu sông Hóa (Thái Thụy).

tại chốt phải kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh; thực hiện nghiêm chỉnh thị số 16 và Công điện số 1063 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh; không tiếp nhận công dân ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội về tỉnh. Tùy tình huống cụ thể phải xử lý linh hoạt người và phương tiện ra, vào tỉnh nhưng phải tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Đề nghị lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã trao tặng quà; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao tặng 200 triệu đồng cho lực lượng làm nhiệm vụ tại 3 chốt.

Sáng ngày 30/8, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tới động viên các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19: cầu Thái Hà, cầu La Tiến (Hưng Hà) và cầu Hiệp (Quỳnh Phụ).

Hiện nay, mặc dù tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát chặt chẽ nhưng nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn vẫn rất cao. Vì vậy, các chốt kiểm soát dịch đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh. Để động viên đội ngũ y bác sĩ và các lực lượng thực hiện công tác phòng, chống

dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát dịch, UBND tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng quà và 150 triệu đồng cho 3 chốt kiểm soát dịch, mỗi chốt 50 triệu đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận tinh thần không ngại khó khăn của các lực lượng đang ngày đêm thường trực làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch. Đồng chí mong muốn các y bác sĩ, lực lượng vũ trang và sinh viên tình nguyện giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần xung kích, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các địa phương và các ngành chức năng quan tâm hơn nữa đến lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch nhằm bảo đảm sức khỏe trong điều kiện làm việc với cường độ cao.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định, đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần của các doanh nghiệp đối với lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch; đồng thời, đây cũng là món quà động viên, góp phần giúp các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Buổi sáng cùng ngày, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đến động viên, tặng 50 triệu đồng cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cầu Triều Dương (Hưng Hà).

Từ 12 giờ ngày 30/8, các địa phương đã triển khai nghiêm các chỉ đạo mới của tỉnh

Từ 12 giờ ngày 30/8, các địa phương đã triển khai nghiêm các chỉ đạo mới của tỉnh



Nhân viên một cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) chuẩn bị giao đồ ăn cho khách.

Thực hiện nghiêm quy định chỉ bán mang đi, không phục vụ tại chỗ

Công điện khẩn số 08 của UBND tỉnh nêu rõ: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải khát không được phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang đi và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, ghi nhật ký của khách hàng; nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), anh Nguyễn Mạnh Tú, thành viên tổ tự quản Covid-19 tổ dân phố Bao Trình chia sẻ: Ngay sau khi có Công điện khẩn của UBND tỉnh, địa phương đã tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải khát ký cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Các thành viên tổ tự quản Covid-19 tại cộng đồng hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận, tự giác chấp hành nghiêm các quy định mới. Có kinh nghiệm từ những đợt dịch trước, nhiều nhà hàng,

quán nước đã nhanh chóng triển khai dịch vụ giao hàng tận nơi; tuy nhiên, cũng có hàng ăn quyết định tạm dừng hoạt động trong thời điểm này, thông báo tới khách hàng sẽ phục vụ trở lại sau khi có quy định mới của UBND tỉnh. Nhìn chung, người dân đều đồng thuận cao với chỉ đạo và các quy định trong phòng, chống dịch của tỉnh bởi ai cũng mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Các cơ sở kinh doanh đều xác định dù có ảnh hưởng về kinh tế nhưng điều quan trọng nhất hiện nay là bảo đảm sức khỏe, sự an toàn cho cả cộng đồng nên đều đồng lòng,

quyết tâm trong phòng, chống dịch. Là hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống thường đón tiếp khá đông khách tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), bà Nguyễn Thủy Hằng, chủ nhà hàng Ngôi Sao chia sẻ: Gần 1 tháng nay, song song với việc phục vụ khách hàng tại chỗ, trước tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhà hàng đã triển khai những set ăn phục vụ tại nhà. Trong thời điểm này, khi UBND tỉnh đã có quy định về việc chỉ được bán mang đi, khách hàng cũng đã quen với việc đặt, giao hàng tận nhà nên hoạt động kinh doanh cũng không có nhiều khó

khăn, nhà hàng vẫn duy trì được công việc cho nhân viên. Ngoài ra, thực đơn cũng được nhà hàng thường xuyên cập nhật trên tài khoản mạng xã hội với các món ăn thay đổi theo ngày để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn. Đối với các set ăn được phục vụ tận nhà, chúng tôi chú trọng việc bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; nhân viên giao hàng phải bảo đảm quy định phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ghi lại đầy đủ lịch trình giao hàng trong ngày để truy vết khi cần thiết. Cùng với các cơ sở kinh doanh

chống dịch theo quy định. Nhiều phòng tập đã nhanh chóng áp dụng quy định này, thiết thực chống tay phòng, chống dịch Covid-19. Anh Vũ Văn Trường, chủ phòng tập gym tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Ban quản lý phòng tập đã chủ động liên hệ với các hội viên qua tin nhắn, mạng xã hội đồng thời có thông báo rộng rãi tại địa điểm phòng tập cũng như trên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội để các hội viên đều nắm được quy định mới của UBND tỉnh. Đồng thời, chúng tôi cũng khuyến khích hội viên hạn chế tới tập luyện vào khung giờ cao điểm, tránh tình trạng tập trung đông người, không bảo đảm quy định phòng, chống dịch. Các hội viên khi tới tập cũng chấp hành nghiêm việc sát khuẩn tay, khai báo y tế, hạn chế trò chuyện tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Phòng tập cũng được vệ sinh thường xuyên để luôn có không gian sạch sẽ, thoáng đãng.

Là thành viên một câu lạc bộ yoga, chị Nguyễn Thị Thanh, phường Đê Thám (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Ý thức về việc phòng, chống dịch Covid-19, thay vì đến phòng tập trong thời điểm này, tôi đã đăng ký tham gia các khóa tập online, như vậy vừa có thể rèn luyện nâng cao sức khỏe ngay tại nhà vừa hạn chế đến nơi tập trung đông người. Dù việc tập tại nhà có nhiều khó khăn hơn tại phòng tập khi không được huấn luyện viên trực tiếp uốn nắn nhưng tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này mình có thể tự khắc phục.

Đến thời điểm hiện tại, Thái Bình là một trong ít các tỉnh, thành phố của cả nước đã qua nhiều ngày không có ca nhiễm tử phát trong cộng đồng. Có được kết quả này nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo, sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự đồng lòng, nghiêm túc trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của các tầng lớp nhân dân. Sự đồng lòng, quyết tâm từ chính mỗi người dân sẽ góp phần không nhỏ trong việc tạo nên sức mạnh ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.